

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 02/2024

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỘI BẬT TRONG NƯỚC

Cả nước đồng lòng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930-3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân mạnh, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; thách thức mới xuất hiện nhiều hơn so với dự báo. Với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đất nước ta đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt được những kết quả to lớn, khá toàn diện và rất đáng mừng trên nhiều lĩnh vực.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng ta đã vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Kinh tế nước ta tiếp tục là điểm sáng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56%, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5%. Năm 2023 đạt hơn 5%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới; lần đầu tiên GDP của nước ta đạt mức 430 tỷ đô-la Mỹ (USD), đứng thứ 3 trong ASEAN và thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài.

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các lĩnh vực văn hóa-xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, với truyền thống anh hùng, yêu nước, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta và tính ưu việt của chế độ ta lại được phát huy lên một tầm cao mới.

Điểm mới là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã rất tích cực chuẩn bị và sớm tổ chức các hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các khối: Nội chính, quốc phòng, an ninh, văn hóa, đối ngoại. Bộ Chính trị cũng đã ban hành và quán triệt, thực hiện 6 nghị quyết mới về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở toàn

bộ 6 vùng kinh tế-xã hội của đất nước. Việc tổ chức rất đồng bộ, bài bản ngay từ đầu nhiệm kỳ, sớm định hướng rõ ràng, đúng đắn cho việc tiếp tục đổi mới, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây có thể khẳng định là kết quả nổi bật, góp phần tạo nên những thành tựu đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện quyết liệt, với nhiều cách làm mới, có chiều sâu, đồng bộ, hiệu quả. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trước đây đã được bổ sung, mở rộng chức năng, nhiệm vụ, bao gồm cả chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và phòng, chống “tiêu cực”; trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã được thành lập ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và đi vào hoạt động, bước đầu có kết quả tốt, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” như lâu nay chúng ta vẫn nói. Bộ Chính trị đã ban hành các quy định: 114-QĐ/TW, 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,... để bảo đảm việc thực hiện một cách đồng bộ, bài bản và chặt chẽ.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được đẩy mạnh để từng bước tiến tới: “không dám”, “không thể”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng. Việc kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, cải cách hành chính bảo đảm tính công khai, minh bạch. Chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng cao. Thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều tiến bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường trên cơ sở ban hành có chất lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều quy định mới, góp phần kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”, “chủ nghĩa cá nhân”, “tha hóa quyền lực” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trong 3 năm qua, đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng đã được nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành điểm sáng đầy ấn tượng trong tổng thể thành tựu chung của đất nước, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Chúng ta đã kế tục và phát huy sức mạnh của trường phái đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điểm lại một số kết quả cụ thể để minh chứng cho điều đó: Từ sau Đại hội XIII của Đảng, các hoạt động đối ngoại của nước ta diễn ra rất sôi động, liên tục và là điểm sáng ấn tượng, nổi bật. Thành công của các chuyến thăm cấp Nhà nước, thăm chính thức, các cuộc điện đàm, hội đàm trực tuyến của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, nhất là hơn 40 chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, nước lớn, các nước ASEAN, nhiều nước đối tác chiến lược quan trọng và bạn bè truyền thống.

Đặc biệt, năm 2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng ta thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Cuộc gặp cấp cao đứng đầu 3 Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp;... và nhiều nguyên thủ các nước quan trọng khác đến thăm Việt Nam. Đây là những sự kiện chính trị đối ngoại, ngoại giao đặc biệt quan trọng, không chỉ trong hợp tác song phương mà cả trong các vấn đề khu vực và quốc tế, có ý nghĩa lịch sử, được dư luận trong và ngoài nước rất hoan nghênh, đánh giá cao, đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay”.

Đến nay, Đảng ta đã có quan hệ với 253 đảng ở 115 quốc gia trên thế giới, trong đó có 92 đảng cộng sản, 63 đảng cầm quyền, 38 đảng tham gia liên minh cầm quyền, tham chính... Về quan hệ ngoại giao nhà nước, Việt Nam đã mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với 193 quốc gia, trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện; trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của hầu hết các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, các đoàn thể, tổ chức nhân dân của Việt Nam đã có quan hệ hợp tác, hữu nghị với hơn 1.200 tổ chức, đối tác nước ngoài.

Về những chủ trương, quyết sách lớn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Dự báo tình hình từ nay đến hết nhiệm kỳ khóa XIII, bên cạnh những thuận lợi cũng sẽ còn nhiều khó khăn. Chúng ta cần tiếp tục quán triệt thật sâu sắc, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nhanh, bền vững. Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội sao cho hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Chúng ta cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

thật sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương trong sạch, liêm chính, vững mạnh. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Đấu tranh loại bỏ tư tưởng bần lười, lo ngại rằng, nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ “an toàn”, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cần tập trung thực hiện thật tốt việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và đặc biệt là Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, khẩn trương, nghiêm túc tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết người lao động trên giàn khoan dầu khí

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 26/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác đã ra Giàn khoan trung tâm của Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (gọi tắt là Cửu Long JOC), thăm, động viên, chúc Tết, làm việc với cán bộ, kỹ sư đang làm việc trên giàn khoan, những người đại diện cho 60.000 cán bộ, người lao động ngành Dầu khí.

Được thành lập năm 1998, sau 25 năm hoạt động, Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long đã khai thác được hơn 415 triệu thùng dầu, tổng doanh thu hơn 30 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước gần 14 tỷ USD, giữ vững vị thế là nhà thầu dầu khí lớn thứ 2 Việt Nam. Lãnh đạo Công ty Cửu Long JOC bày tỏ đối với những người làm việc trong lĩnh vực dầu khí, đặc biệt là đang trên các giàn khoan nơi đầu sóng ngọn gió, hôm nay là ngày đặc biệt khi được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm, làm việc, chúc Tết, động viên. Đây là nguồn động lực to lớn để Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất sứ mệnh của những “người đi tìm lửa”; sớm cán mốc khai thác 500 triệu thùng dầu trong tương lai gần; cũng là nguồn động viên to lớn đối với 6 vạn người lao động Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới toàn cán bộ, người lao động Giàn khoan trung tâm của Cửu Long JOC nói riêng, toàn ngành Dầu khí nói chung lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước bày tỏ chuyến thăm, chúc Tết của Chủ tịch nước và các lãnh đạo Trung ương tại Giàn khoan lần này là chuyến đi rất đặc biệt, giàu tình cảm và đáng nhớ, có ý nghĩa trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy khởi đầu chỉ với 31 nhân sự, trong đó 1/3 là chuyên gia nước ngoài, đến nay trong tổng số 350 cán bộ, kỹ sư, người lao động toàn Giàn khoan, người Việt đã chiếm 94%; trong đó, 100% đội ngũ vận hành trên các công trình biển của Cửu Long JOC là người Việt Nam. Điều Chủ tịch nước ấn tượng sau khi thăm hỏi, nói chuyện với các cán bộ, kỹ sư trên giàn khoan là được biết dù các bạn tuổi còn trẻ nhưng kiến thức chuyên môn đa dạng, có khả năng tiếp cận công nghệ khai thác dầu khí tầm quốc tế và những công nghệ của Giàn khoan đang áp dụng cũng thuộc nhóm đầu thế giới. Theo Chủ tịch nước, điều quan trọng bên cạnh phát triển kinh tế là góp phần rất quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán.

Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí có ý nghĩa đặc biệt, đa mục tiêu, vừa là kinh tế, vừa là khẳng định bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với 415 triệu thùng dầu khai thác được, Chủ tịch nước đánh giá cao Cửu Long JOC có đóng góp quan trọng với ngành Dầu khí và ngân sách quốc gia.

Sự nỗ lực của Công ty cùng nhiều đơn vị khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã góp phần tích cực vào kết quả ấn tượng mà Tập đoàn đạt được trong thời gian qua. Trong đó, năm 2023, Tập đoàn là một trong những doanh nghiệp nhà nước hoàn thành được các chỉ tiêu về tài chính, về sản lượng sớm hơn so với kế hoạch, doanh thu gần 1 triệu tỷ đồng. Theo Chủ tịch nước, những kết quả đạt được năm 2023 của toàn Ngành đã mang lại niềm tự hào cho những người hoạt động dầu khí. Thành công của Liên doanh nhà thầu như Công ty Cửu Long JOC có thể coi là điển hình về hợp tác quốc tế, mang lại lợi ích quốc gia, mang đến cho đối tác nước ngoài niềm tin, qua đó góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ của ngành, từng bước thay thế được người nước ngoài làm chủ công nghệ.

Tiếp nối những thành công đó, để tiếp tục vượt qua những thách thức, vượt lên chính mình, gặt hái được những thành công, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, công nhân viên toàn ngành Dầu khí giữ vững tinh thần ý chí của “người dầu khí”, tự hào về tinh thần ý chí của “người đi tìm lửa”, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng cống hiến để đóng góp cho đất nước ngày càng nhiều hơn. Chủ tịch nước mong muốn với tinh thần mới, ý chí mới của năm mới, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn vượt lên những kết quả đã đạt được “để mỗi lần gặp lại đều có tiên bộ hơn”.

Ấn tượng với những lao động ngành Dầu khí đang ngày đêm bám biển làm nhiệm vụ, Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, công nhân viên giữ vững kỷ luật lao động trên biển, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng; tuân thủ nghiêm túc các quy trình làm việc để luôn có niềm vui mỗi khi giao ca. Nhấn mạnh hoạt động thăm dò khai thác dầu khí là lĩnh vực rất đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải quán triệt sâu sắc rằng, phát triển kinh tế luôn gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh và việc đảm bảo quốc phòng - an ninh luôn gắn với phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động thăm dò, khai thác trên biển cũng như trên các lĩnh vực khác, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có kế hoạch mang tính chiến lược về đào tạo đội ngũ cán bộ cho Ngành, giữ chân được người tài, tiếp tục đưa Tập đoàn phát triển vững mạnh. Đề nghị các bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu, giải quyết đề xuất của Tập đoàn và chia sẻ với các cán bộ, công nhân viên làm việc, đón Tết trên giàn khoan trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo Cửu Long JOC và lãnh đạo các giàn khoan chú trọng việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để người lao động đón Tết vui vẻ, ấm áp.

Cũng trong sáng 26-1, Chủ tịch nước Võ Văn Thương đã thăm Cảng PTSC của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, đơn vị được thành lập từ năm 1993, chuyên cung cấp các dịch vụ chính cho ngành năng lượng, dầu khí như cơ khí dầu khí, lắp đặt các công trình dầu khí biển, các công trình công nghiệp trên bờ, tàu dịch vụ dầu khí, căn cứ cảng dịch vụ... Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo Công ty báo cáo nhanh về tình hình hoạt động, tổng quan về căn cứ cảng và bãi chế tạo, tham quan khu điện

gió... Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã chúc Tết, tặng quà cho người lao động Tổng Công ty.

Chuyến công tác châu Âu của Thủ tướng truyền tải thông điệp với thế giới

Từ 16-23/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến công tác tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.

Tại WEF Davos, trong 2 ngày làm việc liên tục, lịch trình dày đặc với hơn 30 hoạt động, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp ở nhiều phương diện, đạt ở mức cao tất cả mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra, để lại dấu ấn đậm nét và lan toả mạnh mẽ hình ảnh của một Việt Nam với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín mới. Lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế đánh giá rất cao tư duy, tầm nhìn và giải pháp của Việt Nam mà Thủ tướng chia sẻ về thúc đẩy đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, xây dựng lòng tin chiến lược, bảo đảm cân bằng lợi ích và thúc đẩy cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân... Đặc biệt, các phiên Đối thoại về Chiến lược Quốc gia và Định hướng tầm nhìn toàn cầu của Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, định hướng, chiến lược phát triển đất nước và chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam; những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới. Các phát biểu của Thủ tướng đã truyền tải thông điệp rõ nét về đất nước Việt Nam phát triển năng động, đổi mới, là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các tập đoàn toàn cầu.

Trong thời gian hội nghị, Thủ tướng đã có hơn 20 cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp hàng đầu, nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư- khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y tế, sở hữu trí tuệ. Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp ấn tượng về tầm nhìn phát triển chiến lược của Việt Nam; thể hiện sự hào hứng, quan tâm đến cơ hội đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam và đã ngay lập tức cam kết tổ chức các đoàn doanh nghiệp lớn vào Việt Nam trong thời gian tới.

Qua Diễn đàn kinh tế uy tín hàng đầu thế giới này, Việt Nam đã tranh thủ nắm bắt được tư duy, ý tưởng hợp tác mới, cảm nhận được không khí của thời đại, của xu hướng mới của kinh tế toàn cầu. Sự tham gia của Thủ tướng tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và WEF ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, trong các lĩnh vực cụ thể như thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM, hỗ trợ phát triển kỹ năng mới cho nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó thiết lập hệ sinh thái để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Về chuyến thăm chính thức Hungary và Romania, đây là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên ở cấp Người đứng đầu Chính phủ trong 7 năm qua với Hungary và 5 năm với Romania trong bối cảnh Việt Nam và hai nước sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Hai nước đều đã dành cho Thủ tướng, phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp, chân thành của những người bạn thân thiết.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hơn 30 cuộc gặp gỡ, trao đổi với tất cả lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, đảng chính trị hai nước, phát biểu chính sách tại các trường đại học, dự diễn đàn doanh nghiệp, gặp hội

hữu nghị hai nước với Việt Nam, gặp cộng đồng bà con người Việt và thăm một số cơ sở kinh tế, khoa học kỹ thuật.

Lãnh đạo Hungary và Rumani bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá cao vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; mong muốn đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất; phối hợp xử lý vấn đề quốc tế và cùng ứng phó với thách thức toàn cầu.

Thủ tướng và lãnh đạo hai nước đã thống nhất nhiều biện pháp quan trọng nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Hungary và Rumani sang giai đoạn phát triển mới. Hàng loạt văn kiện hợp tác trong lĩnh vực an ninh, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, lao động, nông nghiệp, thông tin truyền thông, hợp tác địa phương giữa Việt Nam và hai nước đã được ký kết. Một điểm nhấn của chuyến thăm là hợp tác giáo dục – đào tạo với việc ký kết gần 30 văn bản hợp tác giữa các trường Đại học của Việt Nam với các cơ sở đào tạo của Hungary và Romania.

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Sau 3,5 ngày (từ 15 – 18/1/2024) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo đúng Hiến pháp năm 2013, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, mà trực tiếp là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp này, cùng với Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua và có hiệu lực đồng thời từ ngày 1/1/2025 đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

“Đây là thành quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, từ sớm, từ xa, với nỗ lực và quyết tâm rất cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; huy động mọi nguồn lực với tinh thần thực sự cầu thị, lắng nghe, phát huy dân chủ; tranh thủ tối đa trí tuệ, đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, cử tri và nhân dân cả nước; là bài học kinh nghiệm quý về đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, quyết liệt hành động để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp cũng như các quyết sách khác của Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa Luật Đất đai (sửa đổi) vào cuộc sống; khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành các văn bản quy định chi tiết; hướng dẫn việc chuyển tiếp đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và của doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đa mục tiêu và kết nối liên thông; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; loại bỏ khâu trung gian, thực hiện phân cấp, phân quyền theo đúng quy định của Luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra và kiểm soát quyền lực; giải quyết hiệu quả trên thực tế những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất, thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản nói chung.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Với các nội dung được sửa đổi, bổ sung rất căn bản, toàn diện và đồng bộ, Luật Các tổ chức tín dụng được thông qua sẽ góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự an toàn, lành mạnh, ổn định và bền vững của hệ thống; tăng cường tính công khai, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế phổ biến; hoàn thiện cơ sở pháp lý về xử lý nợ xấu, tình trạng sở hữu chéo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại có giá trị gia tăng cao. Cùng với đó là tăng cường năng lực tài chính, quản trị và chất lượng hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng; phân định rõ thẩm quyền, tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp; nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động các tổ chức tín dụng...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chú trọng công tác tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành; khẩn trương nghiên cứu, tiếp tục đề xuất hoàn thiện pháp luật có liên quan về ngân hàng nhà nước, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và pháp luật khác để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc thực hiện các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vừa được biểu quyết thông qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn và nhất trí cao thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là bước tiếp nối kết quả giám sát tối cao về chuyên đề này của Quốc hội tại kỳ họp trước, khẳng định tinh thần trách nhiệm, đi đến cùng vấn đề giám sát, qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Nghị quyết này; khẩn trương bố trí nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Trung ương và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương

đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành tốt mục tiêu của các Chương trình theo yêu cầu đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội cho biết nội dung thứ tư được Quốc hội xem xét, quyết định là các vấn đề về tài chính, ngân sách. Theo đó, Quốc hội cho phép phân bổ, sử dụng gần 64.000 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 5 lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khoa học công nghệ và giao thông vận tải, trong đó dành gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông trọng điểm.

Cùng với các dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định đầu tư từ đầu nhiệm kỳ đến nay và Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, những vấn đề tài chính, ngân sách được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp này là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, thúc đẩy phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống đường cao tốc, đường ven biển, cảng hàng không, các dự án liên kết vùng, góp phần hoàn thành mục tiêu có hơn 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công rất tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Từ thành công của kỳ họp đầu tiên trong năm mới 2024, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bút phá phát triển”, để cùng Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “đầu năm đùng đùng, cuối năm vội vàng”; theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình trong nước và thế giới, có giải pháp, chính sách phù hợp, khả thi. Trước mắt, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư, tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đậm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực thi đua, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 09/01/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ Khối.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; chủ tịch HĐTV (HĐQT), tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn so với dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine và mới đây là xung đột Israel - Hamas diễn biến phức tạp. Trong nước, dưới tác động bất lợi của tình hình thế giới, nền kinh tế nước ta bộc lộ rõ hơn những khó khăn: khả năng cạnh tranh, sức chống chịu hạn chế; nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn, áp lực cạnh tranh từ các nước trong khu vực ngày càng tăng... Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn; tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp trong Khối. Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2023 để lãnh đạo toàn Đảng bộ triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị với chủ đề là “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”. Trong năm, Đảng ủy Khối đã ban hành 02 nghị quyết, 01 chỉ thị, 07 chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 8 khóa XIII, 04 quy định, quyết định, 182 kết luận và 1.526 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các đảng ủy trực thuộc cũng căn cứ đặc điểm tình hình của đơn vị, ban hành các văn bản để tổ chức triển khai hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghiêm túc tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7,8 và Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8; xây dựng các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XIII. Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện 20 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; đồng thời tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghị quyết đại hội đảng các cấp; đề ra phương hướng để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp trong thời gian tới.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; gắn xây dựng văn hóa doanh nghiệp với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ được chú trọng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; tập trung, quyết liệt thực hiện, hoàn thành việc tiếp nhận 1.034 tổ chức đảng với hơn 53.000 đảng viên, thành lập các đảng bộ trực thuộc theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư; thành lập cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng theo Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; kết nạp 5.471 đảng viên mới. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được coi trọng, gắn với chức danh, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai khá toàn diện, chất lượng; các quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, đồng bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có nhiều chuyển biến, tăng cả về số lượng và chất lượng. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo Điều lệ; phát huy vai trò trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Theo đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao; thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chủ động, đi đầu, đồng hành chia sẻ khó khăn, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, chế độ, chính sách cho người lao động. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 2 triệu tỷ đồng, vượt 11,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt 198,4 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối ước đạt 242,8 nghìn tỷ đồng, vượt 29,7% kế hoạch năm.

Đến hết năm 2023, toàn Khối có 32 doanh nghiệp đã xây dựng hoàn thiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp. Đảng ủy Khối đã tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án cơ cấu lại của 18 đơn vị, Chiến lược 10 năm của 06 đơn vị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của 13 đơn vị theo đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Có 08/08 doanh nghiệp đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, trong đó có 04 doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại. 04 doanh nghiệp đã hoàn thành Đề án trình Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét phê duyệt; 05 doanh nghiệp đã xây dựng Đề án, báo cáo bộ, ngành chủ quản cho ý kiến và xem xét phê duyệt; 04 ngân hàng thương mại đã chủ động triển khai xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 báo cáo Ngân hàng Nhà nước; 11 doanh nghiệp cổ phần đã xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét cho ý kiến trước khi trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và có 07 doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp.

Các đảng uỷ trực thuộc đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa, tiếp tục triển khai xử lý tài chính, phối hợp rà soát phương án sắp xếp, xử lý lại nhà đất theo quy định của Nghị định số 167/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa các đơn vị thuộc và hoàn thiện hồ sơ đề nghị quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ.

Biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối mong muốn các đảng bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực triển khai hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí nêu rõ, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, làm tiền đề tạo cả thế và lực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vì vậy, các đảng uỷ trực thuộc lưu ý rà soát công tác cán bộ, chủ động đề xuất sớm kiện toàn nhân sự; xây dựng đề án nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ tới và thực hiện phải đúng quy trình, quy định, đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

Với chủ đề công tác: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí cán bộ; đẩy nhanh cơ cấu lại doanh nghiệp; phấn đấu về đích sớm chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Đảng uỷ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% trở lên; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; toàn Đảng bộ kết nạp từ 4.200 - 5.700 đảng viên mới (đạt từ 3% - 4% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Khối hiện nay). Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do các cơ quan chủ quản giao. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024; tập trung cao độ để góp phần bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế và các sản phẩm, dịch vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách quốc gia.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối thường kỳ tháng 1/2024

Ngày 18/01, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 1/2024. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường; đại diện

lãnh đạo cấp vụ Cơ quan UBKT Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Tờ trình về phương án bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình về việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các đảng ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình về xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023; sửa đổi, bổ sung Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”; dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2024; Chương trình công tác năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Chương trình phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2024. Tờ trình về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 của Đảng ủy Khối; Đề án nâng cấp Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các nội dung khác.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ

Ngày 22/01/2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường. Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các vụ của các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; Bí thư Đoàn Thanh niên Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể quy định tại điểm 1, 2, phần II, Quy định số 02-QĐ/ĐUK, ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý và Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, nhân sự đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện như: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm liền kề (2023); không trong thời gian thi hành kỷ luật, xem xét xử lý kỷ luật hoặc có liên quan trách nhiệm đến các vụ việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra của cơ quan có thẩm quyền mà chưa được kết luận, làm rõ; đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ 05 năm (60 tháng) và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoặc có quy hoạch, đã giữ chức vụ tương đương,...

Đồng chí đề nghị, các đại biểu căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại các bước và phẩm chất, năng lực của cán bộ để ghi phiếu giới thiệu kiện toàn, bổ sung nhân sự. Căn cứ theo Quy định số 80-QĐ/TW, ngày

18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; căn cứ kết quả thực hiện các quy trình công tác cán bộ tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (bước 1), tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (bước 2), Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (bước 3), Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4), các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận và ghi phiếu kín giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối thăm, làm việc tại Canada và Mỹ

Vừa qua, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm Trưởng đoàn đã đi thăm, làm việc tại Canada và Mỹ. Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đảng ủy trực thuộc.

Trong chuyên công tác, Đoàn đã làm việc với các cơ quan đại diện của Việt Nam; đối tác, doanh nghiệp của Canada và Mỹ. Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thông tin với phía bạn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua, về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp Nhà nước trong Đảng bộ Khối, là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Khẳng định nhiều năm qua Canada và Mỹ luôn là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu và là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; trong đó Mỹ có tỷ trọng chiếm gần 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương mong muốn được hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp của Canada và Mỹ về tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển thương hiệu trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực như: hạ tầng, cảng biển, hàng không và nông nghiệp,...

Làm việc với Đại sứ Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Đại sứ Việt Nam tại Mỹ (Washington D.C) Nguyễn Quốc Dũng, các đồng chí đã thông tin sơ bộ về các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối về quy mô, vai trò, vị trí quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế đất nước như: năng lượng, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, nông lâm nghiệp. Tính đến hết năm 2022, tổng tài sản của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đạt 3,48 triệu tỷ đồng; tổng tài sản của các ngân hàng đạt 7,61 triệu tỷ đồng; tổng số lao động trong Khối hơn 731 nghìn người;... Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tiếp tục trao đổi thông tin cũng như giới thiệu các doanh nghiệp Mỹ xúc tiến đầu tư tại Việt Nam và ngược lại.

Chuyên thăm và làm việc của Đoàn công tác đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra. Các cuộc trao đổi, làm việc với các đối tác diễn ra thân tình, cởi mở, góp phần thúc đẩy quan hệ và sự phát triển doanh nghiệp của Việt Nam và Canada, Mỹ trên tinh thần hai bên đều có lợi, còn có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển và thể hiện mong muốn tiếp tục trao đổi, sẵn sàng hợp tác trong thời gian tới.

Các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ năm 2024

** Petrovietnam đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước*

Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, kết thúc năm 2023, Petrovietnam đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, toàn diện; hầu hết các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh thuộc 5 lĩnh vực của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, một số chỉ tiêu trọng yếu tăng trưởng cao so với năm 2022 và xác lập nhiều kỷ lục mới sau 62 năm lịch sử ngành Dầu khí. Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí tiếp tục thực hiện thành công, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, nhờ đó hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng, có thêm phát hiện dầu khí mới, hạn chế thấp nhất hệ số suy giảm sản lượng dầu, khí của từng lô/mỏ. Gia tăng trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 10 ngày; năm 2023 đạt 13,0 triệu tấn, vượt 8,3% kế hoạch năm. Có 2 phát hiện dầu khí mới tại Lô 16-2 và tại lô PM3-CAA. Đây là kết quả quan trọng vì từ sau năm 2018 đến nay Tập đoàn mới có 02 phát hiện dầu khí mới trong 1 năm. Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 9 ngày, năm 2023 đạt 10,41 triệu tấn, vượt 12,1% kế hoạch năm, thể hiện nỗ lực rất lớn của Tập đoàn trong việc áp dụng hiệu quả giải pháp kỹ thuật để duy trì, ổn định sản lượng khai thác dầu trong bối cảnh của hầu hết các lô/mỏ hiện nay đều suy giảm sản lượng tự nhiên. Sản lượng khai thác khí đạt 7,47 tỷ m³, vượt 25,7% so với kế hoạch Ủy ban giao, bằng 92% so với khả năng khai thác của Petrovietnam. Hệ thống các đường ống và nhà máy xử lý khí được vận hành an toàn, cung cấp tối đa theo nhu cầu của các hộ tiêu thụ; sản lượng khí khô năm 2023 đạt 7,18 tỷ m³, vượt 23,2% kế hoạch năm.

Tập đoàn đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ “Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện cũng như lưu ý các giải pháp cụ thể khắc phục các khó khăn về cung ứng điện”. Petrovietnam đã huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đưa vào vận hành an toàn, hoạt động với công suất cao Nhà máy điện Thái Bình 2 đúng thời điểm nhu cầu phụ tải điện cả nước tăng cao (cuối tháng 4 đến tháng 6/2023). Sản lượng điện năm 2023 toàn Tập đoàn đạt 23,07 tỷ kW giờ, tăng 31% so với năm 2022. Thực hiện áp dụng các giải pháp tối ưu công nghệ quản trị, nâng cao công suất, hiệu suất hoạt động của các nhà máy, tận dụng tốt thời cơ, mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước, gia tăng thị phần kinh doanh xăng dầu ở trong nước, thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao đó là: “Trong mọi tình huống, không để đứt gãy, không để thiếu nguồn cung xăng dầu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, tạo ra kỷ lục mới về công suất hoạt động các nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất phân bón, về sản lượng sản xuất, kinh doanh về doanh thu.

Về các chỉ tiêu tài chính, nhờ thực hiện tốt công tác quản trị biến động, nâng cao công suất, hiệu suất hoạt động các nhà máy, mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, nên tất cả các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 đến 5 tháng, tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới về doanh thu sau 62 năm lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 942,8 nghìn tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, cao hơn 11,6 nghìn tỷ đồng so với kỷ lục năm 2022 Tập đoàn thiết lập (931,2 nghìn tỷ đồng), tương đương 9,2% GDP cả nước. Nộp ngân sách Nhà nước toàn

Tập đoàn đạt 151,8 nghìn tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch năm, chiếm khoảng 9,4% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; năm 2023 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 57,0% kế hoạch năm. Tối đa hiệu quả và tối ưu chi phí, thực hành tiết kiệm toàn Tập đoàn năm 2023 đạt 3.072 tỷ đồng, vượt 37% so với kế hoạch.

Những kết quả trên khẳng định, Petrovietnam đã tích lũy đủ nguồn lực, kinh nghiệm để tham gia đầu tư và kinh doanh lĩnh vực công nghiệp - năng lượng tái tạo ở trong nước và quốc tế, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021- 2025. Xác định phải đối mặt với rất nhiều khó khăn hơn, tình hình thế giới và thị trường diễn biến phức tạp hơn, khó dự báo hơn, tạo sức ép rất lớn đến công tác quản trị, điều hành của Tập đoàn, song Petrovietnam đã xây dựng và đặt ra mục tiêu với quyết tâm thực hiện cao hơn, áp lực cao hơn so với kế hoạch 2023, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng liên tục và phát triển bền vững. Gia tăng trữ lượng dầu khí toàn Tập đoàn đạt 12-18 triệu tấn quy dầu, cao hơn 2 - 4 triệu tấn quy dầu so với KH 2023 (8-16 triệu tấn quy dầu); Khai thác dầu đạt 8,20 - 8,98 triệu tấn, phấn đấu đạt tương đương KH 2023 (9,29 triệu tấn); Khai thác khí đạt 5,10- 7,50 tỷ m³, phấn đấu thực hiện trên 7,50 tỷ m³ nếu công nghiệp điện huy động khí tối đa. Sản xuất đạm đạt 1,74 triệu tấn, cao hơn 140 nghìn tấn so với KH 2023 (1,60 triệu tấn). Sản xuất điện đạt 27,78 tỷ kWh, cao hơn 3,78 tỷ kWh so KH 2023 (24 tỷ kWh). Sản xuất xăng dầu (không gồm Nghi Sơn) đạt 5,79 triệu tấn, cao hơn 266 nghìn tấn so với KH 2023 (5,52 triệu tấn). Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 734,2 nghìn tỷ đồng, cao hơn 56,5 nghìn tỷ đồng so với KH 2023 (677,7 nghìn tỷ đồng); Nộp NSNN toàn Tập đoàn đạt 94 nghìn tỷ đồng, cao hơn 15,6 nghìn tỷ đồng so với KH năm 2023 (78,3 nghìn tỷ đồng) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ là “đóng góp cho NSNN cao nhất có thể”. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 22,0 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Petrovietnam xác định cần thực hiện 06 nhóm giải pháp trọng tâm, đó là các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; quản trị và quản lý doanh nghiệp; tài chính; đầu tư; thị trường và khoa học công nghệ, đào tạo, an toàn, môi trường và phát triển bền vững.

Trao Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho đồng chí Lê Mạnh Hùng và phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn cán bộ "đúng và trúng" trên cơ sở tuân thủ quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Thủ tướng tin tưởng tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Lê Mạnh Hùng với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Tập đoàn sẽ phát huy truyền thống của ngành, lãnh đạo Tập đoàn phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị ban lãnh đạo, cán bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, cùng với đồng chí Lê Mạnh Hùng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng đánh giá trong thành công chung với những kết quả khá toàn diện của cả nước năm 2023, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhất là về thu ngân sách, bảo đảm an ninh, cân đối lớn về năng lượng, xăng dầu cả trước mắt và

lâu dài, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập... Thủ tướng cũng biểu dương Tập đoàn đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả trong phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo (sản xuất được trụ tuabin điện gió trên biển) và trong xử lý các dự án kéo dài. Cùng với đó, Tập đoàn đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Theo Thủ tướng, nguyên nhân quan trọng của những kết quả đạt được là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; bám sát, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, người lao động Tập đoàn; sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các địa phương. Đây cũng là những bài học kinh nghiệm quý báu. Tuy vậy, Thủ tướng nêu rõ, không được say sưa, thỏa mãn với những kết quả đạt được, không chủ quan, lơ là bởi còn rất nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề tồn đọng, nhiều khó khăn, thách thức cần giải quyết; tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về các quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược, huy động được sức mạnh tổng hợp trong thực thi nhiệm vụ, với quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; giữ vững, phát huy đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; chú trọng và tăng cường công tác đầu tư, nghiên cứu và phát triển (R&D) để tận dụng các cơ hội mới, có các sản phẩm mới, nhất là trong phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực thực hiện, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc; phát huy tính tự lực, tự cường, tự vươn lên từ bàn tay, khối óc của mình, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời, không trông chờ, ỷ lại.

Cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Tập đoàn đã xác định, Thủ tướng gợi ý thêm và nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, cần quán triệt, thực hiện nghiêm và có hiệu quả các nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, cụ thể hóa vào kế hoạch của Tập đoàn cũng như của từng đơn vị để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ với quan điểm công tác nhân sự là khâu then chốt của then chốt và quyết định mọi vấn đề, cần thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, minh bạch, khách quan, công tâm, bảo đảm lựa chọn được cán bộ thực sự có năng lực và được sự tín nhiệm. Tiếp tục củng cố bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, tinh gọn, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, dám nghĩ dám làm. Trong đó, cần sớm kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Nhóm giải pháp về quản trị thông minh, Thủ tướng yêu cầu bám sát tình hình trong nước và quốc tế để quản trị tốt biến động, tập trung công tác dự báo, đánh giá dư địa, động lực tăng trưởng tại các lĩnh vực kinh doanh. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ, công khai, minh bạch thông tin; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và kiểm soát rủi ro. Tập trung đổi mới, áp dụng phương

thực quản trị hiện đại, tận dụng tối đa những thành quả đã xây dựng và tích lũy được; kịp thời, nhạy bén trước xu thế chuyển đổi phát triển năng lượng toàn cầu hiện tại để điều hành, phát triển Tập đoàn. Nhóm giải pháp về tài chính, đầu tư, cần duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, cân đối các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu và phát triển trong toàn Tập đoàn, chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc và bảo đảm tiến độ, hiệu quả các dự án trọng điểm ngành năng lượng, dầu khí, đặc biệt là chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 (hoàn thành vào cuối năm 2024, đầu năm 2025), nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khí điện đạm Cà Mau...; phối hợp các đối tác nước ngoài tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, khởi động lại dự án Nhiệt điện Long Phú 1; nghiên cứu các dự án mới để tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao chuỗi giá trị dầu khí.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai nhóm giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng số vào phát triển ngành dầu khí. Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số kết nối các hệ thống ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin phù hợp với xu thế phát triển mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh... Nhóm giải pháp về quốc phòng - an ninh - đối ngoại, cần chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an ninh kinh tế cho hoạt động dầu khí, kiên định nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên Biển Đông và hải đảo. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm, tình cảm đối với cộng đồng, với xã hội, góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh tốt đẹp của Petrovietnam.

Với các đề xuất, hầu hết các kiến nghị của Tập đoàn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng chỉ đạo nhiều lần và văn bản cụ thể giao các bộ, ngành xem xét, xử lý. Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục tổng hợp, phân loại, khẩn trương xử lý dứt điểm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, với các vấn đề vượt thẩm quyền thì đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong đó, đối với Chuỗi Dự án khí điện Lô B, Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi các Thông tư quy định về vận hành thị trường điện, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan.

Năm 2024, Thủ tướng tin tưởng với truyền thống lao động sáng tạo, đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm dầu khí được rèn dũa trong thời gian qua; những người đi tìm lửa, với ban lãnh đạo mới, khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới, Tập đoàn Dầu khí sẽ tiếp tục phát triển hơn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đạt kết quả năm 2024 cao hơn năm 2023.

**** Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương***

Năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối, Đảng ủy Khối đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2023. Trong đó, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, đơn vị; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với chủ đề công tác năm “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”; Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/ĐUCCQ, ngày 03/8/2021 của Đảng ủy Cơ quan; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị”, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, thực hiện triển khai thường xuyên, nền nếp, tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối. Chỉ đạo các tổ chức đảng rà soát, bổ sung, cụ thể hoá các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với khối lượng lớn các công việc, các ban, đơn vị và tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối đã có nhiều cố gắng, đổi mới sáng tạo, quyết tâm triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023. Trọng tâm là tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành: Nghị quyết chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Phối hợp tổ chức các hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc học tập quán triệt các nghị quyết của Trung ương khóa XIII; ban hành chương trình hành động, văn bản triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Báo cáo rà soát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay; tham mưu Ban Chỉ đạo 35 triển khai các hoạt động, chương trình theo Chương trình công tác năm 2023;... Triển khai và hoàn thành thực hiện Quy định số 60 và Quy định số 87 của Ban Bí thư; đồng thời chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng báo cáo kiểm tra chuyên đề thực hiện Quy định 87 và một số quy định, hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy cơ sở trong Khối; phê duyệt điều chỉnh cơ cấu cấp ủy của 21 cấp ủy trực thuộc theo Quy định số 87-QĐ/TW và Quy định số 48-QĐ/TW của Ban Bí thư. Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ; Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc năm 2023; Quy định về lấy phiếu tín nhiệm; Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối; Danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương; Hướng dẫn khung tiêu chuẩn cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy cấp trên cơ sở; Kế hoạch triển khai sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Khối; Kế hoạch thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tham mưu thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2020-

2025, nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định kiện toàn cấp ủy đối với 124 lượt cán bộ; kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 188 trường hợp,...

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, bảo đảm đúng quy định của Đảng; đã ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết đơn thư tố cáo của chi bộ,... Tổ chức ký Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện; ban hành các báo cáo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo về tình hình tiếp nhận, xem xét, giải quyết đơn thư 6 tháng và năm 2023 của UBKT Đảng ủy Khối. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đẩy mạnh phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp”, triển khai công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã tham mưu với Thường trực ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối như: Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối DNTW,... Phối hợp xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm quản lý văn bản E-Office; hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành 01 thang máy; thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động thường xuyên và đột xuất của Cơ quan;... Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối trong năm vừa qua. Dự báo, năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục có nhiều khó khăn; là năm sát với năm cuối của nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã xác định chủ đề công tác năm 2024 là: *“Tăng cường xây dựng chính đôn Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí cán bộ; đẩy nhanh cơ cấu lại doanh nghiệp; phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”*.

**** Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam***

Ngày 02/01/2024, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023 là một năm khó khăn chồng chất đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mặc dù vậy, Đảng bộ Tập đoàn đã nỗ lực cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; động viên cán bộ, đảng viên, người lao động khắc phục khó khăn, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng có nhiều kết quả khả quan. Đảng ủy đã quán triệt và triển khai, thực hiện cơ bản nghiêm túc các chủ

trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa và chấp hành đúng các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, các hình thức tuyên truyền được triển khai bằng nhiều cách làm, thiết thực. Công tác tổ chức cán bộ (gồm cả cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý) được thực hiện theo quy định; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn (Tháng 07/2023) và Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn (Tháng 12/2023). Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy Tập đoàn đã thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc; sắp xếp, bố trí nhân sự chuyên trách công tác Đảng; tiếp nhận các tổ chức đảng đơn vị thành viên về trực thuộc Đảng bộ EVN. Trong năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn đã kết nạp được 324 đảng viên mới, đạt 216% chỉ tiêu Nghị quyết (kết nạp 150 đảng viên mới). Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Tập đoàn chú trọng; cấp ủy các cấp đã kiểm tra 203 tổ chức đảng, 332 đảng viên; giám sát thường xuyên 65 tổ chức đảng, 1.682 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 83 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, sinh động và hiệu quả.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế đất nước và những khó khăn chồng chất của ngành điện, Tập đoàn đã phấn đấu hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Sản lượng điện thương phẩm; tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối; độ tin cậy cung cấp điện; năng suất lao động tăng trên 8%. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công thương đã tập trung chỉ đạo Tập đoàn khắc phục các khó khăn bằng nhiều giải pháp. Đảng ủy Khối đã có Công văn chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong tình hình hiện nay. Ngày 21/9/2023, Thường trực Đảng ủy Khối đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của tác tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương và Công văn nêu trên. Ngay sau buổi làm việc, Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận, chỉ đạo Đảng ủy Tập đoàn tập trung thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và báo cáo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, kiến nghị về cơ chế giá điện, cơ chế đặc thù trong các dự án đặc biệt quan trọng (trong đó có việc phân cấp, phân quyền) và về tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; gửi các kiến nghị của Đảng ủy Tập đoàn về một số cơ chế, chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh tới Ban cán sự đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ban cán sự đảng Bộ Công thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Với những nỗ lực vượt bậc, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 488.000 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch.

Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng đối với các dự án nguồn điện, lưới điện. Công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được tập

trung triển khai; đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án cơ cấu lại EVN giai đoạn 2021 - 2025. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với tổng kinh phí 79,2 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, Tập đoàn chưa đảm bảo cung ứng điện trong tháng 5-6/2023; ước lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn -18.500 tỷ đồng; còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, một số dự án chậm tiến độ so với Quy hoạch điện VII/kế hoạch đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

**** Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam***

Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tổng kết nêu rõ, năm 2023, Đảng ủy Tcty đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty; hoàn thành và đưa vào khai thác Nhà ga T2, sân đỗ máy bay Cảng HKQT Phú Bài và Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, khởi công các gói thầu quan trọng của 02 dự án trọng điểm quốc gia là Cảng HKQT Long Thành và nhà ga T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất... Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm đã đạt và vượt kế hoạch: Sản lượng hành khách đạt 114 triệu khách, tăng 15,07% so với năm 2022; trong đó, hành khách quốc tế đạt 33,02 triệu khách, đạt 103% kế hoạch năm, tăng 176% so với năm 2022, hành khách trong nước đạt 81 triệu khách, giảm 7% so với năm 2022. Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt 1.207 nghìn tấn, giảm 12% so với năm 2022; trong đó hàng hóa - bưu kiện quốc tế đạt 865 nghìn tấn, giảm 20% so với năm 2022, hàng hóa bưu kiện trong nước đạt 343 nghìn tấn, tăng 16% so với năm 2022; sản lượng hạ cất cánh đạt 720 nghìn lượt/chuyến, tăng 8% so với năm 2022; trong đó hạ cất cánh quốc tế đạt 223 nghìn lượt chuyến, tăng 96% so với năm 2022; hạ cất cánh trong nước đạt 497 nghìn lượt chuyến, giảm 10% so với năm 2022. Tổng doanh thu ước đạt 20.034 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 17.594 tỷ, tăng 50% so với năm 2022. Doanh thu tài chính ước đạt 2.445 tỷ đồng; tổng chi phí ước đạt 11.383 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế đạt 8.651 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 14% so với năm 2022. Nộp ngân sách Nhà nước 4.249 tỷ đồng; năng lực tài chính được nâng cao, doanh thu tiếp tục ghi nhận ở mức tốt, Tổng công ty tiếp tục kiểm soát tốt dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư các dự án, công trình trọng điểm theo kế hoạch. Tổng công ty luôn đảm bảo đủ việc làm, thu nhập, đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN và chế độ chính sách cho người lao động theo quy định, đồng thời có những chế độ thỏa đáng đối cho người lao động. Tổng công ty đã hoàn thành xây dựng và được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phê duyệt 03 đề án: (1) Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2035; (2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trung hạn 2021 – 2025; (3) Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 và đã được Đại hội đồng cổ

đồng ACV thông qua theo đúng quy định. Đây là cơ sở để bảo đảm cho các hoạt động và sự phát triển của ACV.

Với những thành tích đạt được, ACV tự hào là doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu trong lịch sử 30 năm phát triển của ngành Thuế; thương hiệu ACV trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam; Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam trong 5 năm liên tục; ACV 6 lần liên tiếp đạt giải thưởng doanh nghiệp châu Á hạng mục doanh nghiệp xuất sắc châu Á APEA năm 2023 và nhãn hiệu nổi tiếng nhãn hiệu cạnh tranh năm 2023. Những thành tựu trải dài trong năm qua là minh chứng rõ nét nhất khẳng định sự phát triển lớn mạnh của ACV.

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Công văn số 2056-CV/ĐUK về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; ngày 14/12/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành **Công văn số 2056-CV/ĐUK** về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Thực hiện Hướng dẫn số 135- HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành **Công văn số 378-CV/BTGDUK**, ngày 17/01/2024.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Ngày 17/01/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành **Công văn số 379- CV/BTGDUK** về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.